

รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://manage.dld.go.th/index.php/th/organization-menu/anti-corruption/409-dld-manage-anti67

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจมาจากการเสนอรายชื่อพวกพ้องตนเองเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณารางวัล</p>	ปานกลาง	พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมภารกิจของกรมปศุสัตว์เป็นที่ประจักษ์ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินรางวัล	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : เปิดรับสมัครผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมใบสมัครผลงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการยื่นใบสมัครขอรับรางวัลหลังจากการปิดรับสมัครผลงาน</p>	ปานกลาง	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด	รายงานผลสรุปจำนวนผลงานที่สมัครเพื่อขอรับรางวัล
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกพ้องผ่านการตรวจประเมิน</p>	ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินฯ (ยังไม่แล้วเสร็จ)
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การพิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากหน่วยงานที่เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล</p>	ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

หมายเหตุ :

โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ 2